



Thư chúc mừng của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT

Nhân dịp 30 năm thành lập Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP Hồ Chí Minh

Đúng vào ngày này ba mươi năm trước: với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành GTVT và bưu chính, viễn thông tại các tỉnh phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 139/TCCB ngày 27/04/1990 thành lập Cơ sở II của Trường Đại học GTVT đặt tại Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh (nay là số 450 – 451, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh).

Ba mươi năm đã trôi qua, hôm nay Cơ sở II (Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP Hồ Chí Minh) đã tròn ba mươi tuổi. Ở dấu mốc quan trọng này, chúng ta tự hào nhìn lại những thành tích đã đạt được trong bước đường xây dựng, trưởng thành với biết bao khó khăn gian khó, cũng là lúc để hoạch định cho mình những kế hoạch phát triển trong giai đoạn mới, để trở nên lớn mạnh, tốt đẹp và có ích hơn nữa.

Năm 1990, trường ĐH GTVT ba mươi tuổi đã có một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Nhà trường đó là thành lập Cơ sở II (nay là Phân hiệu của Trường ĐH GTVT) tại TP Hồ Chí Minh và thực tế ba mươi năm xây dựng và trưởng thành của Phân hiệu đã chứng minh sự sáng suốt, đúng đắn của quyết định này. Từ khóa đào tạo đầu tiên với chỉ hai lớp là Kinh tế vận tải thủy bộ K29 và Vận tải Ô tô K29 với tổng số 109 sinh viên, đến nay Phân hiệu đã phát triển mạnh mẽ với 15 ngành đào tạo và quy mô gần 7000 sinh viên và học viên cao học. Từ lúc chỉ có một số thầy cô giáo được biệt phái từ cơ sở chính tại Hà Nội, đến nay Phân hiệu đã xây dựng cho mình một đội ngũ cơ hữu lớn mạnh với 199 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 139 Giảng viên với 3 Phó Giáo sư, 24 Tiến sĩ, 92 Thạc sĩ, mỗi năm đào tạo cho đất nước hàng nghìn kỹ sư, học viên cao học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao tại các tỉnh phía Nam của tổ quốc và dần vươn xa đến những thị trường trong khu vực.

Ngày hôm nay, Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP Hồ Chí Minh có quyền tự hào đã trở thành một cơ sở đào tạo đại học uy tín, là đại diện xứng đáng và đầy đủ cho thương hiệu và chất lượng của Trường ĐHGTVT tại thành phố mang tên Bác. Thành tựu đáng phấn khởi và tự hào đó là kết quả của những cố gắng không ngừng nghỉ, là kết tinh của trí tuệ, công sức của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường và Phân hiệu, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của Trường ĐHGTVT trước những yêu cầu của lịch sử và đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Phân hiệu, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên chức và các em sinh viên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP Hồ Chí Minh và Trường ĐHGTVT lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc nhất.

Tôi cũng xin thay mặt Trường ĐH GTVT gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo mà trực tiếp là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; sự giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả của các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Tôi cũng thay mặt Trường ĐHGTVT gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan, ban ngành và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu mến và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của Phân hiệu nhà trường trong suốt 30 năm qua.

Chúc Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP Hồ Chí Minh tuổi ba mươi tiếp tục phát triển rực rỡ và thành công hơn nữa!



PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long